

Những thông tin cần biết khi in tem nhãn tôm khô

Nếu bạn đang là chủ một công ty chuyên kinh doanh, sản xuất tôm khô thì nên chú trọng vào hình ảnh bao bì tem nhãn bên ngoài. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến những nội dung về in tem nhãn tôm khô, cùng theo dõi nhé.

Một số vấn đề cần lưu ý khi đặt in tem nhãn tôm khô

Trong quá trình đặt in tem nhãn decal dán tôm khô, doanh nghiệp phải để ý các yếu tố như sau:

Sử dụng chất liệu in phù hợp

In nội dung quan trọng, chính xác

Thiết kế form size phù hợp. Xem mẫu tại: <https://vuainnhanh.com/in-logo>

Tính toán đúng số lượng phải in

Lựa chọn xưởng in uy tín

Tem nhãn tôm khô có kích thước như thế nào?

Size in tem nhãn tôm khô khá phổ biến, gần như toàn bộ được làm theo yêu cầu của người đặt in logo dán, một số những kích thước tem nhãn tôm khô được sử dụng nhiều đó là:

Tem nhãn dán tôm khô hình chữ nhật với kích thước: 2x3cm, b3x 4,5cm, 4 x 6cm, năm x 8cm...

Tem dán tôm khô hình vuông: 3cm, 3.5cm, 4cm, 4.5cm, 5cm,...

Tem tôm khô hình tròn sở hữu đường kính: 3cm, 3.5cm, 4cm, 4.5cm, 5cm...

In tem nhãn tôm khô bằng vật liệu gì?

Khi in tem nhãn tôm khô, những đơn vị in ấn thường sử dụng nhiều vật liệu đặc trưng theo yêu cầu của khách hàng, trong đó các vật liệu được sử dụng rộng rãi nhất là:

Tem nhãn decal giấy

Với sự phong phú về những vật liệu giấy giúp cho các mẫu tem nhãn tôm khô sau khi in ấn luôn có mẫu mã rực rỡ, rõ nét.

Giấy in còn là vật liệu an toàn và không gây hại cho môi trường sống, Chưa kể vật liệu tem nhãn giấy in có giá thành khá rẻ nên thường được các công ty kinh doanh tôm khô ưu ái chọn lựa.

Tư vấn làm tem dán ly trà sữa: <https://vuainnhanh.com/in-decal-dan-ly-tra-sua>

Tem nhãn decal nhựa trong

Nhựa trong là 1 trong các vật liệu được ưu tiên sử dụng trong in ấn, có ưu thế là dai, khó rách, bền, chống nước hoàn chỉnh và còn giúp những thông tin in ấn được đẹp, sắc nét hơn sau khi in.

Tem nhãn tôm khô làm bằng nhựa trong còn có thể giúp người xem thấy được vật phẩm bên trong, đem đến trị giá thẩm mỹ cao

Tem nhãn decal nhựa sữa

Decal nhựa sữa cũng có ưu điểm giống như decal nhựa trong nhưng không nhìn xuyên thấu qua sản phẩm được, thường được dùng làm tem chống hàng giả

Khi in ấn tem nhãn decal với chất liệu nhựa sữa, các doanh nghiệp, hay các đơn vị bán tôm khô sẽ nhận được các mẫu tem nhãn tôm khô đẹp, thẩm mỹ và chất lượng cực kỳ tốt

Tiện ích khi in tem nhãn tôm khô đẹp

Bất kì 1 hàng hóa nào trong khi tung ra Thị trường cũng đều được dán tem nhãn, đặc biệt là tôm khô - một trong các vật phẩm có mức tiêu thụ rất cao trên Thị trường bây giờ.

Các mẫu tem nhãn tôm khô được các cửa hàng bán tôm khô đầu tư in ấn chuyên nghiệp do chúng mang đến những sự tiện dụng như sau:

Cung cấp các nội dung quan trọng cho người dùng: Thành phần, chỉ dẫn sử dụng, hạn dùng, địa chỉ & nội dung liên hệ của người bán.

Làm tăng tính thẩm mỹ cho vật phẩm, các mẫu tem nhãn được in ấn ấn tượng, khác biệt góp phần giúp thành phẩm dễ gây ấn tượng với khách hàng hơn trên các kệ hàng trưng bày

In tem nhãn tem khô giúp thể hiện sự chuyên nghiệp của đơn vị kinh doanh tôm khô và tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Khách hàng hiện nay có xu hướng sẽ mua những sản phẩm có đầy đủ tem nhãn vì thế in tem nhãn tôm khô còn giúp gia tăng doanh số và thúc đẩy bán hàng hiệu quả

Bên cạnh đó, ở khía cạnh marketing, các mẫu tem nhãn tôm khô còn giúp quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng một cách hiệu quả

Kỹ thuật in tem nhãn dán tôm khô

Công nghệ hiện đại được sử dụng để in tem nhãn tôm khô là công nghệ in kỹ thuật số hay còn gọi là in nhanh, ưu điểm nổi bật của công nghệ in này là thời gian in ấn rất nhanh, bản in đẹp, màu sắc đều màu, ít bị lỗi trong quá trình in ấn.

In tem nhãn tôm khô mang lại nhiều lợi ích đáng kể, khi có nhu cầu in tem tôm khô, các đơn vị cần lưu ý tìm hiểu và lựa chọn đơn vị in phù hợp.